

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้จะลุล่วงมิได้หากผู้วิจัยไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้จากบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งนักต่อชีวิต ในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนจากอนุบาลจนปัจจุบัน จนถึงในทุกวันนี้ ให้ผมให้เป็นผมที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.นุกูล แดงภูมิ (พี่คุณ) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ (พี่เอก) นายแพทย์ชรินทร์ สกุลาสิริยาภรณ์ (หมอโอ) ที่ดูแลผมทั้งในฐานะลูกศิษย์ คุณหมอ คุณพ่อ พี่ชาย ให้กำลังใจให้ผมตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยวิธีซักเดือน หรือคอยเช็ดน้ำตาซับฟังในวันที่ผมหมดแรง รวมทั้งช่วยแนะนำแนวทางทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอด

ขอบพระคุณ ดร.ปรางทิพย์ ยวานนท์ สำหรับความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์ที่ร่างกายอ่อนแอ คนนี้เสมอมา ขอบพระคุณ ดร.ปภพพล เต็มศิริกิจ ที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือดูแลงานวิจัยชิ้นนี้ ในภาพรวมจนเสร็จสิ้น ขอบพระคุณ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ สำหรับความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทำวิจัยให้สมบูรณ์ ตามจรรยาบรรณของการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งท่านผู้ให้ข้อมูลสำคัญทุกท่าน ที่สละเวลา ให้ความอนุเคราะห์ผมในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้

ขอบคุณ ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ และ คุณอติตญา ชันชัตต์ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวันที่ผมล้มลงจนแทบจะถอดใจ และดึงมือผมขึ้นมาในวันที่ผมฮึดสู้อีกครั้ง จนผมได้มานั่งเขียน กิตติกรรมประกาศนี้

ขอบคุณเพื่อน ๆ จากทั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เป็นกำลังใจคอยได้ถามสารทุกข์สุกดิบ ความเป็นอยู่ และส่งกำลังใจมาโดยตลอด

ขอบคุณประสบการณ์เลวร้าย ความทุกข์ ความขมขื่น ความเจ็บปวดของชีวิตที่ทำให้ผม แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนวันนี้ผมไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตทั้งดีและร้าย ที่หล่อหลอมผมจนเป็นผมในวันนี้ สมาชิกครอบครัวพึงบุญ ณ อยุธยา และครอบครัวเสถียรกาลที่รักเปี่ยมจริงใจ สำหรับพี่พุทธ น้องกูป ขอบใจนะ ที่เป็นกำลังใจให้เรา เป็งสัญญาว่าจะดูแลพี่กับน้องในวันที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ เราจะประคองกันไปด้วยกัน เพราะเรามีกันอยู่สามคนพี่น้อง

สำคัญที่สุด คุณประ โยชน์ใด ๆ แม้เพียงเสี้ยวธุลีจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผมขอยกความดี ความชอบให้มารดาบิดาของผม ที่ยอมรับทุกอย่างในสิ่งที่ผมเป็น ทุกสิ่งที่ผมทำ ทุกอ้อมกอด แसनอบอุ่นที่มีความหมายต่อผมเสมอมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้

ประสิทธิ์ศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม